

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ช่วงที่ ๑ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
(ไม่ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. มาตรการดูแล ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว จากต่างชาติในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร</p>	<p><b><u>ข้อราชการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนนะ)</u></b></p> <p>๑) กรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>๑.๑) การจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>๑.๒) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๑.๓) การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดต่อขอรับบริการ</p> <p>๒) กรุงเทพมหานครได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการความปลอดภัย อาทิ</p> <p>๒.๑) การกำหนดให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA / SHA Plus / SHA Extra Plus</p> <p>๒.๒) การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และเอกชน</p> <p>๒.๓) การจัดเตรียมวัคซีนและสถานที่ฉีดวัคซีน กรณีนักท่องเที่ยวต้องการฉีดวัคซีน mRNA ในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายวัคซีนเอง</p> <p>๒.๔) การเตรียมการของสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้มีการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวให้มีการทำประกันสุขภาพก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทยหรือสามารถทำประกันสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></b></p> <p>๑) ขอให้กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์เกี่ยวมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้งการ</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ประชาสัมพันธ์เป็นการทั่วไป และการประชาสัมพันธ์โดยสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องติดต่อใกล้ชิดกับกลุ่มนักท่องเที่ยว</p> <p>๒) ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของประเภทการตรวจลงตรา (VISA) กับธุรกิจที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดำเนินการ</p>	กทม.
<p><b>๒. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด</b></p>	<p><b><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</u></b></p> <p>๑) กรมการปกครองได้ดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด โดยในส่วนของผู้เสพ/ผู้ติดได้ดำเนินการเข้าสู่ระบบบำบัดทั้งในสถานพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการด้วยตนเองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในส่วนของผู้ค้าได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๒) กรมการปกครองได้มีการจัดเตรียมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></b></p> <p>๑) ขอให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศโดยสมัครใจ เพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จะมีการดำเนินการทั้งในด้านอุปสงค์ (Demand) โดยป้องกันไม่ให้มีผู้เสพ/ผู้ติดใหม่เกิดขึ้น และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด รวมทั้งดำเนินการในด้านอุปทาน (Supply) โดยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวด</p> <p>๒) ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทั้งกระบวนการ รวมทั้งขอให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจะใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน</p> <p><b><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></b></p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยได้มีการสำรวจ (Re X-ray) ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลจริงที่ได้รับจากพื้นที่ รวมทั้งได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยเน้นให้ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนอย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง ตลอดจนมีการพิจารณากำหนดตารางการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสม</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./สนผ.สป./ พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) กรมการปกครองได้มีการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.๓) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งได้มีการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.๔) ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ</p> <p>๒) กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการในการควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยในกรณีมีเหตุอาชญากรรมซึ่งมีหรือใช้อาวุธปืน ให้มีการตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องทันที หากอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต เรียกประกัน หรือทัณฑ์บน ส่วนในกรณีเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนให้ติดตามการดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำชับนายอำเภอดำเนินการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด โดยขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอออกใบอนุญาตอย่างรัดกุม และพิจารณาตรวจสอบภายหลังเพิ่มเติมเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตกรณีและผู้ขอออกใบอนุญาตมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงจนขาดคุณสมบัติ</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิและสมาคม</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) กรมการปกครองได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมูลนิธิและสมาคมประกอบด้วย ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง ข้อมูลการตรวจตราการดำเนินกิจการ และข้อมูลเหตุการณ์เลิกมูลนิธิและสมาคม</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนมูลนิธิและสมาคมที่อนุญาตจัดตั้งในภาพรวมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ครบถ้วน</p> <p>๒) ขอให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบการดำเนินกิจการของมูลนิธิหรือสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือความต่อเนื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิและสมาคม</p> <p>๓) ขอให้มีการวางระบบข้อมูลการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมูลนิธิและสมาคม รวมทั้งการดำเนินการกรณีมูลนิธิหรือสมาคมดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือดำเนินการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือเป็นอันตราย</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA - Digital ID)</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA - Digital ID) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการงานทะเบียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สำนักทะเบียน</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมการปกครองดำเนินการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้สำเร็จ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สำนักทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ปค.</p> <p>ปค.</p>
<p>๖. การป้องกันการทำธุรกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวรุฒ จันทร)</b></p> <p>๑) กรมที่ดินได้หารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทหรือนิติบุคคลที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีการแจ้งเตือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือนิติบุคคลที่มาจดทะเบียนซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินต่อไป</p> <p>๒) กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกรณีการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวอย่างเคร่งครัด โดยกรณีนิติบุคคลซื้อที่ดินให้สอบสวนและบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติมตามแบบบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖)</p> <p>๓) กรมที่ดินได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำรวจรายชื่อนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่หรือเป็นกรรมการหรือตรวจสอบกรณีที่สงสัยว่ามีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินและรายงานให้กรมที่ดินทราบต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมที่ดินรายงานความคืบหน้าการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทหรือนิติบุคคลที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ ทั้งนี้ ขอให้กรมที่ดินใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังการทำธุรกรรมที่ดิน เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ดินผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ</p> <p>๒) ขอให้กรมที่ดินสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในกรณีการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ทด.</p> <p>ทด./ทุกจังหวัด</p> <p>ทด./ทุกจังหวัด</p> <p>ทด.</p> <p>ทด.</p>
<p>๗. การดำเนินงานให้บริการประชาชนของกรมที่ดินหลังการมีผลใช้บังคับของ</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวรุฒ จันทร)</b></p> <p>๑) กรมที่ดินได้เริ่มให้บริการรับคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชัน e-Qlands ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และรังวัดล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่</p>	<p>ทด.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>การยื่นจองฝ่ายทะเบียน การยื่นจองฝ่ายรังวัด ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนสถานะยื่นจองให้ทราบ</p> <p>๒) ภายหลังจากพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ กรมที่ดินได้ต่อยอดการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน e-Qlands โดยมีประชาชนยื่นคำขอรับบริการ ดังนี้</p> <p>๒.๑) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน ๑,๑๒๐ เรื่อง ใน ๒๖๓ สำนักงานที่ดิน</p> <p>๒.๒) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน ๗๗๖ เรื่อง ใน ๒๒๐ สำนักงานที่ดิน</p> <p>๒.๓) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน ๑,๑๙๔ เรื่อง ใน ๒๗๒ สำนักงานที่ดิน</p> <p>๒.๔) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน ๙๒๗ เรื่อง ใน ๒๔๕ สำนักงานที่ดิน</p> <p>๓) กรมที่ดินจะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชัน e-Qlands ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น</p>	<p>ทด.</p> <p>ทด./ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. สรุปผลการให้บริการ ลดค่าธรรมเนียม การโอน - จำนอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวรุจ จันทร)</b></p> <p>๑) สรุปผลการให้บริการลดค่าธรรมเนียมการโอน - จำนอง เหลือร้อยละ ๐.๐๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในปี ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) มีดังนี้</p> <p>๑.๑) กรณีการซื้อขายและ จำนองไม่เกิน ๓ ล้านบาท แบ่งเป็น (๑) อสังหาริมทรัพย์ มีประชาชนจดทะเบียน ๒๕๐,๓๗๔ ราย มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ๓๙,๘๗๖,๐๔๓ บาท และ (๒) ห้องชุด มีประชาชนจดทะเบียน ๗๙,๐๐๙ ราย มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ๑๐,๕๗๐,๓๖๙ บาท</p> <p>๑.๒) กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แบ่งเป็น (๑) อสังหาริมทรัพย์ มีประชาชนจดทะเบียน ๗,๕๖๒ ราย มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ๑,๙๖๕,๙๙๔ บาท และ (๒) ห้องชุด มีประชาชนจดทะเบียน ๙๑๗ ราย มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ๑๘๓,๙๓๒ บาท</p>	<p>ทด./ทุกจังหวัด</p>
<p>๙. การจดทะเบียนออนไลน์ ต่างสำนักงานที่ดิน</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวรุจ จันทร)</b></p> <p>๑) กรมที่ดินได้ขับเคลื่อนการดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดิน โดยประชาชนสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยในปี ๒๕๖๖ จะเริ่มเปิดตัว (Kick off) การดำเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะได้ขยายผลการดำเนินการไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอขอบคุณกรมที่ดินที่ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ</p>	<p>ทด./จังหวัด อุบลราชธานี</p> <p>ทด.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)</b></p> <p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับและติดตามการดำเนินงานของพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และทีมเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลต่อไป</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๑. การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)</b></p> <p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการประสานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประสานแจ้งรายละเอียดกำหนดการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป</p>	<p>พช./สนผ.สป.</p>
<p>๑๒. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)</b></p> <p>๑) จังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ จากครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน ๑๒,๙๔๒,๕๗๔ ครัวเรือน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยขยายผลครัวเรือนเป้าหมายให้ดำเนินการครอบคลุมทุกครัวเรือน</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาหารรับประทานและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๓. การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</b></p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งขอให้กำกับท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบในทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติไปใช้เป็นข้อมูลกลางประกอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)	สถ./ทุกจังหวัด
<p>๑๔. นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้เสียโดยการติดตั้งบอตกักไขมัน</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</b></p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการติดตั้งบอตกักไขมัน รวมทั้งดำเนินการติดตั้งบอตกักไขมันในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>๑.๑) โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๘,๙๓๕ แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๑,๗๐๑ แห่ง</p> <p>๑.๒) ร้านอาหารและโรงแรมในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา</p> <p>นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงแนวทางการรณรงค์และการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการติดตั้งบอตกักไขมันในรูปแบบของบุคลากรติดตั้งหรืองบประมาณ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำรวจและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</p> <p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)</b></p> <p>๑) ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการติดตั้งบอตกักไขมันในครัวเรือนเพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอชี้แจงนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการติดตั้งบอตกักไขมัน รวมทั้งขอให้สร้างการรับรู้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการติดตั้งบอตกักไขมันจะช่วยลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตั้งแต่ต้นทาง</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ.</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
๑๕. โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</b></p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยจากข้อมูลครัวเรือนทั้งหมดตามระบบ Thai QM จำนวน ๑๔,๕๓๒,๘๗๐ ครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้ว จำนวน ๑๐,๒๘๑,๘๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๕</p>	สถ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โดยมีจังหวัดที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน จำนวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเลย จังหวัดลำพูน จังหวัดยโสธร จังหวัดพะเยา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสมุทรสงคราม	
๑๖. โครงการ “มหานคร สดใส ชาร์จไฟกับ กพน.”	<p><b>ข้อราชการของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์)</b></p> <p>๑) การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำโครงการ “มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กพน.” โดยเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว จำนวน ๑๓๖ หัวชาร์จ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ การไฟฟ้านครหลวงมีแผนดำเนินการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าปีละ ๑๐๐ หัวชาร์จ</p>	กพน./จังหวัดนนทบุรี/จังหวัดสมุทรปราการ



ช่วงที่ ๒ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. การเปิดใช้งาน แอปพลิเคชัน “เรียกช่าง”</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)</b> ๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน โดยได้ทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูลช่างทั่วประเทศ ปัจจุบันมีรายชื่อช่างที่นำเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ ๘,๕๐๐ คน และจะมีการนำเข้าสู่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แอปพลิเคชันเรียกช่างได้เปิดให้บริการแล้ว โดยประชาชนสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลช่างผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b> ๑) แอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” เป็นการให้บริการประชาชนที่ต้องการค้นหาช่างแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาช่างที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายสมคิด จันทมฤก)</b> ๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเป็นรายไตรมาส จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและขับเคลื่อนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว</p> <p>๒) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๑๘๐.๓๓๐๔ ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน ๔,๓๔๘.๕๖๒๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐ และมีผลการใช้จ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒</p> <p>๓) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีผลการใช้จ่ายงบลงทุน จำนวน ๑,๖๓๙.๗๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๗ และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๕.๗๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ โดยปัจจุบันงบลงทุนในส่วนของจังหวัดอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีงบลงทุนดังกล่าวเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะผู้จัดซื้อจัดจ้างและเมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรัดกระบวนการบริหารสัญญาเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>กค.สป./ สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>กค.สป./ สนผ.สป./ จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>กค.สป./ สนผ.สป./ จังหวัด เป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔) การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจังหวัดได้มีการก่องหนี่ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๕ กลุ่มจังหวัดได้มีการก่องหนี่ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ และในภาพรวมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕ ในการนี้ จึงขอให้ทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</p>	<p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจข้อมูล (Re X-ray) ผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้ายาเสพติดนั้น ในการนี้ ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากร สถานที่ และวิทยากรสำหรับดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ กรมการปกครองอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะได้จัดส่งให้จังหวัดต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น สถาบันการศึกษา ทหาร ตำรวจ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยขอให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่</p>	<p>สนผ.สป./ ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การควบคุมการออก ใบอนุญาตให้มีและใช้ อาวุธปืนและเครื่อง กระสุนปืน</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) จากข้อมูลสถิติการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งกรมการปกครอง ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับการควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดและอำเภอรายงานข้อมูลการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดในระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างละเอียดรอบคอบและครบถ้วน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวดำเนินการอย่างรอบคอบโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิและสมาคม</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอเร่งตรวจสอบมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่โดยเร็ว ทั้งนี้ หากพบว่ามีเหตุให้ยกเลิกมูลนิธิหรือสมาคมขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กำหนดอย่างเร่งด่วน</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการกำกับติดตามการจัดตั้งและการดำเนินงานของมูลนิธิและสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติของมูลนิธิหรือสมาคม อาจพิจารณาใช้ฝ่ายการข่าวลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ</p> <p>๒) ขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานะของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของประเภทการตรวจลงตรา (VISA) กับธุรกิจที่ชาวต่างชาติดำเนินการ</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๖. การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA - Digital ID)</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b></p> <p>๑) กรมการปกครองได้พิจารณาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อให้บริการงานทะเบียนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สำนักทะเบียน โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๗. การป้องกันการทำธุรกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวรุจ จันทร)</b></p> <p>๑) กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรณีการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบนิติกรรมต่าง ๆ ที่มีคนต่างด้าวเข้าถือหุนหรือเป็นหุนส่วน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุนหรือไม่ หากพบความผิดปกติให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้รายงานผลการตรวจสอบให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. การดำเนินงานให้บริการประชาชนของกรมที่ดิน หลังการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวรุจ จันทร)</b></p> <p>๑) กรมที่ดินได้มีการให้บริการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชัน e-QLands ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อหาสาเหตุ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า มีสาเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับรถลดลง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>๒) รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒๑ มกราคม ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมให้จังหวัดทราบและดำเนินการต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง รวมถึงกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับวันความปลอดภัยทางถนนวันที่ ๒๑ มกราคม เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการข้ามทางม้าลาย</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๐. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b></p> <p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดยมีความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>๑.๑) จังหวัดที่ยืนยันว่าไม่มีผู้เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตราด นราธิวาส และอำนาจเจริญ</p> <p>๑.๒) กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๖๑ จังหวัด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุมรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) โดยมีจังหวัดที่จัดส่งข้อมูลครัวเรือนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วในเบื้องต้น จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ดำเนินการโอนเงินผ่านทางธนาคารออมสินให้กับครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบอนุมัติแล้ว ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป</p> <p>๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ระบบดังกล่าวให้ประชาชนทราบและใช้งาน</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงวันตรุษจีน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังการจุดธูปประทัด ดอกไม้เพลิง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ ตลอดจนระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติเหตุจากการแออัดของประชาชน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b></p> <p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานงานกับกองทัพกในการจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายณริศ ชำนาญกุล)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์รองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยอาศัยอาสาสมัครและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินการให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การบิน และสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ปภ./จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>๑๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b></p> <p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งขอให้สำรวจและยืนยันข้อมูลพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในแต่ละจังหวัด ตลอดจนขอให้เน้นย้ำส่วนราชการในพื้นที่เพื่อร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อไป</p>	<p>ปภ./ยผ./สส./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๔. การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b></p> <p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>จังหวัดกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และจัดส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p><b>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เนื่องจากเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งขอให้พิจารณาบรรจุข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย เช่น การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากสาธารณภัย การป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เป็นต้น ลงในแผนดังกล่าว ตลอดจนขอให้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียในอนาคต</p>	ปก./ทุกจังหวัด
<p>๑๕. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน</p>	<p><b>ข้อราชการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)</b></p> <p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลในไตรมาสที่ ๑ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งกำกับและติดตามการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ให้ถูกต้องทันเวลาและครบถ้วน</p>	พช./ทุกจังหวัด
<p>๑๖. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>ข้อราชการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)</b></p> <p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยทุกจังหวัดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในทุกพื้นที่</p> <p>๒) กรมการพัฒนาชุมชนได้ขยายผลกิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยได้ดำเนินการแล้ว ๗๗๗ อำเภอ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการให้ครบทั้ง ๘๗๘ อำเภอ และ ๗,๒๕๕ ตำบลต่อไป</p>	พช./ทุกจังหวัด
<p>๑๗. การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชจร ศรีชวโนชัย)</b></p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายังมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน</p>	สถ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๑๘. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการจัดตั้งบ่อดักไขมัน</b></p>	<p><b><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนชัย)</u></b></p> <p>๑) สาเหตุของปัญหาน้ำเสียส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้ติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนดให้ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามสภาพหรือการใช้อาคาร รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการน้ำเสีย</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน รวมทั้งดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรก ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๘,๙๓๕ แห่ง โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๗๐๑ แห่ง และร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา ตลอดจนขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าของอาคาร และสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันในรูปแบบของบุคลากรติดตั้งหรืองบประมาณ</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจิณา)</u></b></p> <p>๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการติดตั้งบ่อดักไขมัน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนอกเหนือจากการจัดการน้ำเสียโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p><b><u>ข้อราชการของผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย (นายชिरะ วงศบุญนะ)</u></b></p> <p>๑) ประเทศไทยมีปริมาณน้ำเสีย จำนวน ๙.๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนหนึ่งสามารถบำบัดได้เองตามธรรมชาติ จำนวน ๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน อีกส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เสื่อมโทรมและพอใช้ จำนวน ๔.๙ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีการบำบัดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน จำนวน ๑๐๕ แห่ง สามารถบำบัดได้จำนวน ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังคงมีน้ำเสียจำนวน ๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายณริศ ขำบุรีรักษ์)</u></b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยัง โดยดำเนินการทั้งในด้านวิชาการและการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในด้านคุณภาพของทรัพยากรน้ำ</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>อจน./สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>อจน./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๙. การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน</p>	<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนชัย)</b></p> <p>๑) ผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในภาพรวมพบว่ามีครัวเรือนดำเนินการแล้วทั้งสิ้น ๑๐,๒๘๑,๘๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๕ ของครัวเรือนทั้งหมดตามระบบ Thai QM โดยมี ๘ จังหวัดที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบถ้วนแล้วทุกครัวเรือนรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อรับรองข้อมูล รวมทั้งลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนสำหรับจังหวัดที่ยังดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนไม่ครบทุกครัวเรือน ขอให้ดำเนินการปรับแผนและเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการ</p> <p>๓) กรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดสำรวจครัวเรือนที่มีอยู่จริงและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการสามารถจัดการขยะเปียกโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การทำถังขยะเปียกรวม เป็นต้น</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะอื่น ๆ ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะส่งผลดีกับการบริหารจัดการขยะเมื่อดำเนินการคัดแยกขยะเปียกแล้ว ก็จะทำให้ลดกระบวนการในการจัดการขยะกลางทางและปลายทาง อันเป็นการลดภาระการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำมารับรองคาร์บอนเครดิตได้</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒๐. โครงการ “มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กปน.”</p>	<p><b>ข้อราชการของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์)</b></p> <p>๑) การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำโครงการ “มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กปน.” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการติดตั้งหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน ๑๓๖ หัวชาร์จในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใช้บริการ</p> <p>๒) ในปี ๒๕๖๖ การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ให้กับท่าเรือโดยสารสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะได้รายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p>	<p>กปน./กทม./จังหวัดนนทบุรี/จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กปน./กทม./จังหวัดนนทบุรี/จังหวัดสมุทรปราการ</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒๑. การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการได้</p>	<p><b>ข้อราชการของรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ)</b></p> <p>๑) ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีข้อสั่งการให้มีการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจหมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเนื่องจากอยู่ในพื้นที่หวงห้าม และรวบรวมส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป</p> <p>๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อมูลกลุ่มบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จากการสำรวจเบื้องต้น จำนวน ๔๙๙ กลุ่มบ้าน มีครัวเรือนที่ยังมีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๓๔,๙๐๕ ครัวเรือน ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตทั้ง ๑๒ เขตทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นให้รับทราบ จากนั้นได้มอบหมายให้ร่วมกับจังหวัดสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้ตรงกัน ก่อนจัดทำข้อมูลส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ อีกทางหนึ่งต่อไป</p> <p>๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดทำข้อมูลสถานะครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้พร้อมระบุพิกัดที่ตั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนในอนาคต โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก ๓ เดือน</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</b></p> <p>๑) ขอให้การไฟฟ้าภูมิภาคเร่งดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้โดยเร็ว</p>	<p>กฟภ./สนผ.สป.</p> <p>กฟภ./สนผ.สป./ทุกจังหวัด</p> <p>กฟภ.</p> <p>กฟภ.</p>
<p>๒๒. โครงการฉลากประหยัดน้ำ</p>	<p><b>ข้อราชการของผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ (นางราชิรัช อุทาลัย)</b></p> <p>๑) การประปานครหลวงได้ดำเนินโครงการฉลากประหยัดน้ำเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรู้จักและพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยได้มีการรับรองอุปกรณ์ประหยัดน้ำของบริษัทต่าง ๆ รวมทั้งร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปาฯ</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายณริศ ขำนุรักษ์)</b></p> <p>๑) ขอให้การประปาฯ บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทำให้เกิดน้ำสูญเสียให้น้อยที่สุด และทำให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนผู้ได้รับบริการน้ำประปามากที่สุด</p>	<p>กปน./กทผ./จังหวัดนนทบุรี/จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กปน./กทผ./จังหวัดนนทบุรี/จังหวัดสมุทรปราการ</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.  
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม